
       
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีท่ี ๒ ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ 

 
   วันพุธที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชั้น ๒ 
อาคารรัฐสภา นายชวน  หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ เมื่อครบองค์ประชุม ประธานฯ  
แจ้งต่อที่ประชุม โดยขอเลื่อนระเบียบวาระท่ี (๗) เรื่องอ่ืน ๆ ขึ้นมาพิจารณาก่อน 
 

  (๗) เรื่องอ่ืน ๆ  
   ๗.๕ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ
การใช้กัญชา กัญชง และกระท่อมอย่างเป็นระบบ ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาของคณะกรรมาธิก าร
ออกไปอีก ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓   
   ด้วยเหตุผลว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
(COVID-19) ท าให้เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ ซึ่งคณะกรรมาธิการฯ ได้มีการ
พิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวแล้วในระดับหนึ่ง แต่ เนื่องจากวิธีการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ 
จ าเป็นจะต้องมีการรวมกลุ่มของบุคคลจ านวนมาก และเกิดการเคลื่อนย้ายบุคคลไปยังสถานที่ต่าง ๆ  
ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพของบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ ประกอบกับการพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับ  
พืชกัญชา กัญชง และกระท่อมควรให้มีความครอบคลุมในมิติต่าง ๆ เช่น มิติทางการแพทย์ มิติทางเศรษฐกิจ 
และมิติด้านนโยบายและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น อีกทั้งการพิจารณาศึกษาในเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องใหม ่
และมีข้อมูลข้อเท็จจริงจ านวนมาก ดังนั้น เพ่ือให้การพิจารณาของคณะกรรมาธิการ ฯ เป็นไปด้วย 
ความรอบคอบ ครบถ้วน สมบูรณ์ และสามารถใช้ประโยชน์จากพืขเหล่านั้นอย่างรอบด้าน คณะกรรมาธิการฯ 
จึงขอขยายระยะเวลาการพิจารณาของคณะกรรมาธิการออกไปอีก ๓๐ วัน  
 

   ๗.๖ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการ 
การช าระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีกจ านวน ๖๐ 
วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓   
   ด้วยเหตุผลว่า เนื่องจากยังมีข้อมูลที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการช าระหนี้  
การด าเนินมาตรการช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา และผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) และคณะกรรมาธิการฯ ต้องรับทราบข้อมูล ข้อคิดเห็น ตลอดจนปัญหา 
และอุปสรรคด้านการบริหารจัดการการช าระหนี้ของกองทุนเงินให้กู้ยืมพ่ือการศึกษาทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และนักเรียน นักศึกษา ผู้กู้ยืมเงินจากกองทุนฯ ในพ้ืนที่ต่ง ๆ ดังนั้น เพื่อให้การพิจารณาศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ มีความรอบคอบและเกิดประโชน์สูงสุดต่อการพิจารณาศึกษา คณะกรรมาธิการฯ จึงเห็นควร
ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีกจ านวน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓  
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   ๗.๗ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบจากการเข้าร่วม 
ความตกลงที่ ครอบคลุมและก้าวหน้ าส าหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้ นแปซิฟิ ก (CPTPP)  
ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๖๐ วัน  นับตั้งแต่วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓   
   ด้วยเหตุผลว่า คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแล้วเห็นว่าข้อมูล ข้อเท็จจริง 
และข้อกฎหมายเกี่ยวกับความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าส าหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพ้ืนแปซิฟิก 
(CPTPP) มีจ านวนมากและเกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วน จ าเป็นต้องรับฟังความคิดเห็น รวมทั้งศึกษาผลกระทบ 
ที่อาจเกิดข้ึนอย่างรอบด้าน ดังนั้น เพ่ือให้การพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เป็นไปด้วยความละเอียด
รอบคอบ สามารถน าเสนอข้อมูล ข้อเท็จจริง พร้อมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 
อันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ จึงมีมติขอขยายระยะเวลา 
การพิจารณาศึกษาผลกระทบจากการเข้าร่วมความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าส าหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ
ภาคพ้ืนแปซิฟิก (CPTPP) ออกไปอีก ๖๐ วัน  นับตั้งแต่วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓  
   ที่ประชุมอนุมัติ 
 

   (๑) กระทู้ถาม      ไม่มี 
 

  (๒) เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
       ๒.๑ รับทราบเรื่อง วุฒิสภาได้พิจารณาและรับทราบรายงานประจ าปี ๒๕๖๒ ของ
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 
   ด้วยในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคารที่ 
๒๓  มิถุนายน ๒๕๖๓ ที่ ประชุม ได้ พิ จารณ าและรับทราบรายงานประจ าปี  ๒๕๖๒ ของกองทุน 
เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาค 
ทางการศึกษาพ.ศ. ๒๕๖๑ 
   ที่ประชุมรับทราบ 
 

       ๒.๒ รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจ าปี ๒๕๖๒ และรายงาน 
การติดตาม ตรวจสอบและประมินผลการปฏิบัติงาน กสทช. ส านักงาน กสทช. และเลขาธิการ  กสทช. 
ประจ าปี ๒๕๖๒ 
   ตามมาตรา ๗๖ แห่ งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับ 
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พศ ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
บัญญัติให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)  
จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีในด้านการบริหารคลื่นความถี่ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคม แล้วแต่กรณี ซึ่งต้องแสดงรายละเอียดแผนงานและผลการปฏิบัติงาน รายละเอียด
เกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่ การจัดสรรคลื่นความถี่ การประกอนกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคม แล้วแต่กรณี แผนการด าเนินงานในระยะต่อไป เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา
ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี และเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ประกอบกับมาตรา ๗ บัญญัติ 
ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน มีอ านาจหน้าที่ ติตตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการและการบริหารงานของ กสทช. ส านักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. แล้วแจ้งผลให้ กสทช. 
ทราบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี และให้ กสทช. น ารายงานดังกล่าวเสนอต่อรัฐสภา พร้อมรายงาน  
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ผลการปฏิบัติงานประจ าปี ของ กสทช. ตามมาตรา ๗๖ นั้น บัดนี้ กสทช. ได้จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน 
ประจ าปี ๒๕๖๒ แล้วเสร็จ และคณะกรรมการติตตามและประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ได้ด าเนินการตรวจสอบ 
และจัดท ารายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน กสทช. ส านักงาน กสทช. และ
เลขาธิการ กสทช ประจ าปี ๒๕๖๒ แล้วเสร็จ จึงขอน าเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งได้รายงานให้สมาชิกฯ 
รับทราบแล้ว 
   จากนั้น สมาชิกฯ ได้อภิปรายให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
จากกรณีที่งบประมาณ กสทช. ขาดเงินที่ยืมจากคลังจ านวนกว่า ๙,๗๐๐ ล้านบาท ได้สะท้อนให้เห็นถึง 
การด าเนินการตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลั งของรัฐที่ยังไม่เหมาะสมเท่าที่ควร นอกจากนี้  
ได้ให้คิดเห็นเกี่ยวกับความคืบหน้าการจัดระเบียบสายสื่อสาร และสายไฟฟ้าลงดิน ของ กสทช. โดยได้
เสนอแนะว่า ควรมีการออกระเบียบที่เข้มงวดกับผู้ประกอบการที่ด าเนินการในการติดตั้งใหม่ และการซ่อมแซม
ให้มีการด าเนินการอย่างเรียบร้อย ไม่สร้างปัญหาภายหลัง และก่อให้เกิดความเดือดร้อนกับประชาชน  
ซึ่ง กสทช. ควรจัดเตรียมงบประมาณสนับสนุนการด าเนินโครงการอวกาศ เพ่ือสร้างความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีต่าง ๆ ไว้ให้เพียงพอ ส่วนประเด็นคลื่นความถี่ย่าน ๗๐๐ MHz ขอให้ กสทช. เตรียมแผนการ
ขับ เคลื่ อนย่ านความถี่ ดั งกล่ าว  เพ่ื อสร้างมู ลค่ าทางเศรษฐกิจ  และคุณ ภาพชี วิตของประชาชน  
อย่างไรก็ตาม การประมูลคลื่นความถี่ในย่านอ่ืน ๆ กสทช. ต้องมีการก ากับดูแลอย่างใกล้ชิด เนื่องจากทุกคลื่น
ความถี่มีความส าคัญในระบบนิเวศ จึงจ าเป็นต้องมีแผนการประมูลอย่างชัดเจน ต้องรักษาผลประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นส าคัญ ตลอดจนหาแนวทางในการเยียวยาประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน รวมทั้งควรมี
แผนการพัฒนาและปรับปรุงคลื่นความถี่ โดยขอให้จัดสรรคลื่นความถี่เพ่ือให้ประชาชนสามารถใช้งานได้ฟรี  
นอกจากนี้ ขอให้ชี้แจงในรายละเอียดเงินงบประมาณ ๓,๗๐๐ ล้านบาท ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยขอให้
จัดสรรคลื่นความถี่อย่างสมดุลกันระหว่างรัฐ เอกชน และประชาชน โดยช่องข้อมูลข่าวสาร ช่องการศึกษา 
ยังคงมีความจ าเป็น อย่างไรก็ตาม ภารกิจของ กสทช. มีหน้าที่ในการก ากับคลื่นโทรศัพท์เคลื่อนที่ ให้มีสัญญาน
ที่ชัดเจน ครอบคลุมในทุกพ้ืนที่อย่างมีคุณภาพ โดยต้องควบคุมการแข่งขันทางธุรกิจให้เป็นไปอย่างโปร่งใส 
รวมทั้ง กสทช. ควรต้องก ากับดูแลค่าใช้จ่ายค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้มีมาตรฐานเดียวกัน เพ่ือ ไม่ให้ประชาชน 
ถูกเอาเปรียบ พร้อมกันนี้ ได้สอบถามถึงการใช้ประโยชน์จากเงินกองทุนของกสทช. ซึ่งเป็นเงินจ านวนมาก โดย
ขอให้ กสทช. ใช้เงินงบประมาณที่ได้จากการประมูลคลื่นความถี่ และการจัดเก็บค่าธรรมเนียมต่าง ๆ น ามาใช้
เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติ และหากเหลือควรน าส่งคืนคลังต่อไป  
 

   นายไตรรัตน์  วิ ริยะศิ ริกุ ล  รองเลขาธิการ กสทช. สายงานยุ ทธศาสตร์ 
และกิจการองค์กร ตอบชี้แจงถึงแผนการจัดสายสื่อสาร และสายไฟฟ้าลงดินว่าได้บรรจุลงในแผนปี ๒๕๖๔  
แล้ว พร้อมจะก ากับดูแลผู้รับด าเนินการให้ด าเนินการด้วยความเรียบร้อย โดยจะแจ้งให้ประชาชนรับทราบก่อน
การด าเนินการ ซึ่งขณะนี้มีการตั้งคณะกรรมการฯ เพ่ือดูแลคลื่น 5G ในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านเทคนิค พร้อม
ด าเนินการส ารวจผลกระทบจากการติดตั้งจานด า พร้อมทั้งส ารวจความเดือดร้อนของประชาชนเพ่ือด าเนินการ
เยียวยาต่อไป โดยคาดว่าแผนและแนวทางการด าเนินการเสนอได้ภายในสิ้นปีนี้และจะเริ่มด าเนินการได้ภายใน
ต้นปีหน้า อย่างไรก็ตามงบประมาณจ านวนกว่า  ๓,๗๐๐ ล้านบาทจากเงินกองทุนนั้น เป็นการให้ยืมเพ่ือชดเชย
ช่องดิจิทัล หากมีการเรียกคืนได้จะน าส่งเข้ากองทุนต่อไป นอกจากนี้ การประมูลคลื่นความถี่จะต้องด าเนินการ
ตาม พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทั ศน์  
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยได้มีการจ ากัดราคาที่ผู้ให้บริการจะคิดเงินค่าบริการกับผู้บริโภค  
ตลอดจนคุณภาพการบริการ จะก าชับและดูแลให้มากยิ่งขึ้น พร้อมหาแนวทางการจัดการกับ sms ที่รบกวน
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ผู้บริโภค โดยจะเร่งออกมาตรการในส่วนนี้เพ่ิมเติม อย่างไรก็ตาม จะน าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่สมาชิก 
ได้ให้ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

   ผศ. ภักดี  มะนะเวศ รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการกระจายเสียง 
และโทรทัศน์ ตอบชี้แจงถึงการคืนเงินค่าชดเชยให้ทีวีดิจิทัลที่ขอคืนใบอนุญาต ที่จะน าไปใช้จ่ายในการปรับ
โครงข่ายต่าง ๆ ให้มีความสอดคล้องกับการย้ายคลื่น ซึ่ งผู้ประกอบการจะน าจะใช้คืนเมื่อคลื่น 5G  
มีความพร้อมในการใช้งานและเปิดประมูล ซึ่งจะครบก าหนดในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ 
 

   นายเสน่ห์ สายวงศ์ ผู้อ านวยการส านักบริหารคลื่นความถี่ ตอบชี้แจงว่า กสทช.  
มีการเตรียมแผนในการปรับเปลี่ยนจากเทคโนโลยีอนาล็อคเป็นดิจิทัล โดยให้หน่วยงานภาครัฐซึ่งเป็นผู้ใช้คลื่น
ส่วนใหญ่ ท าการลดความกว้างของแถบคลื่นความถี่ (Bandwidth) ของตนเองลง เพ่ือให้มีจ านวนช่องเพ่ิมขึ้น
สองเท่า และสนับสนุนให้มีเปลี่ยนจากเทคโนโลยีจากแอนะล็อก (Analog) เป็นดิจิทัล (Digital) เนื่องจาก 
การใช้งานมีเฉพาะกลุ่มอยู่แล้ว จึงไม่มีปัญหาด้านความปลอดภัย โดยการลด Bandwidth จะเสร็จสิ้น 
ภายในสิ้นปีนี้ และมีหลายหน่วยงานได้ทยอยเปลี่ยนไปบ้างแล้ว 
 

   นายสุทธิศักดิ์  ตันตะโยธิน  รองเลขาธิการ กสทช. สายงานโทรคมนาคม  
ได้ตอบชี้แจงในประเด็นเน็ตประชารัฐ เน็ตชายขอบ ๓๙๒๐ หมู่บ้าน และเน็ตทางไกล ๑๕,๐๐๐ กว่าหมู่บ้าน 
ว่าในเรื่องโครงการทั้งหมด ๓ โครงการนั้น ไม่มีความซ้ าซ้อนกันแต่อย่างใด โดยได้ด าเนินการเพ่ือให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงกิจการโทรคมนาคมได้อย่างทั่วถึง พร้อมทั้มีการประมูลผู้รับเหมาเข้ามาด าเนินการในส่วนนี้ 
โดยด าเนินการภายใต้กฎระเบียบอย่างถูกต้อง 
   ที่ประชุมรับทราบ 
 

       ๒.๓ รับทราบรายงานความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ  
ตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๒) 
   ด้วยส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้เสนอรายงานความคืบหน้าในการ
ด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประทศตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนตุลาคม - 
ธันวาคม  ๒๕๖๒) ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ รับทราบรายงานความคืบหน้า
ดังกล่าวแล้ว ตามที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ในฐานะฝ่ายเลขานุการ  
ศณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเสนอ และให้เสนอรัฐสภาเพ่ือทราบต่อไป 
 

   สมาชิกฯ ได้อภิปรายให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะและข้อสังเกต ว่ารายงาน 
ฉบับดังกล่าว รัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้ให้คณะรัฐมนตรีต้องรายงานความคืบหน้าให้ทราบทุก ๓ เดือน  
ซึ่งสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไม่ได้รายงานแผนงานความก้าวหน้ามาให้สภาฯ ได้ทราบ อีกทั้ง
ไม่มีผลงานเชิงสัมฤทธิ์ปรากฏให้เห็น ตลอดจนไม่มีความคืบหน้าเป็นรูปธรรมตามตัวชี้ วัด ตามกฎหมาย หรือ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ และมีข้อมูลไม่ครบถ้วน จึงไม่สามารถรับทราบรายงานฉบับนี้ได้  ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องน ารายงานฯ ไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้มีความครบสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน จึงน ากลับมาเสนอต่อสภาฯ 
เพ่ือพิจารณาอีกครั้ง 
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   นายดนุชา พิชยนันท์ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ตอบชี้แจงว่า การรายงานความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา ๒๗๐  
แห่งรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น เป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญก าหนด แต่จากเหตุการณ์ที่ท าให้
เกิดความล่าช้า เนื่องจากต้องรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานราชการต่าง ๆ ได้เสนอมา จากนั้นน าเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีตามล าดับขั้นตอน ก่อนน าเข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือพิจารณารับทราบรายงาน  
พร้อมกันนี้ รายงานการปฏิรูปประเทศท้ัง ๑๑ ด้าน มีรายละเอียดและข้อมูลค่อนข้างมาก จึงจ าเป็นต้องใช้เวลา
ในการรวบรวม ส่งผลให้การเสนอรายงานต่อสภาฯ มีความล่าช้า 
  

   จากนั้น สมาชิกฯ ได้ขอให้ตรวจสอบองค์ประชุม เพ่ือลงมติให้ถอนเรื่องรับทราบ
ดังกล่าวออกไปก่อน เมื่อตรวจสอบองค์ประชุมแล้ว  มีผู้แสดงตนจ านวน ๒๓๑ เสียง ประธานจึงสั่ ง 
ปิดการประชุม  
 
ปิดประชุมเวลา  ๑๓.๐๗ นาฬิกา 
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